

6. โครงการในอนาคต

การลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้เข้าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟ

กลุ่มบริษัทมีการประกอบธุรกิจในกลุ่มโครงข่ายพื้นฐานทางโทรคมนาคมเพื่อให้เข้าทั้งในรูปแบบของการทำสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) และสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ได้ภายในปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการลงทุนในโครงข่ายให้เข้าเพิ่มอีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้เข้าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟ โดยการลงทุนในโครงข่ายตามทางรถไฟนี้จะเป็นการต่อเชื่อมโครงข่ายของกลุ่มบริษัทให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งเริ่มต้นจากโครงข่ายที่ติดตั้งอยู่ตามเส้นทางคมนาคมหลักในเขตศูนย์กลางย่านธุรกิจ (Central Business District :CBD) และบริเวณเส้นทางหลักรอบกรุงเทพฯ และขยายการต่อเชื่อมสู่ภูมิภาคต่างๆ ด้วยโครงข่ายตามเส้นทางรถไฟ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทกลายเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายให้เข้าที่มีโครงข่ายพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการเชื่อมต่อโครงข่ายของบริษัทไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตได้อีกด้วย โดยรายละเอียดของโครงการดังกล่าวมีดังนี้

<u>บริษัทที่ดำเนินการ</u>	:	บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
<u>ลักษณะโครงการ</u>	:	เป็นโครงการให้เช่าโครงข่าย FOC โดย ALT ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการด้านระบบรางรายหนึ่งในการวาง FOC ตามแนวเสาโทรเลขข้างทางรถไฟ โดยแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เส้นทางภาคใต้ ระยะที่ 2 เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
<u>ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่</u>	:	ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 – เดือนสิงหาคม 2588
<u>เงินลงทุน</u>	:	ระยะที่ 1 ประมาณ 200 ล้านบาท ระยะที่ 2 ประมาณ 250 ล้านบาท
<u>ระยะเวลาวางโครงข่าย</u>	:	ระยะที่ 1 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ระยะที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2559
<u>ระยะเวลาที่เริ่มให้บริการ</u>	:	คาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2559

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงินเพื่อใช้ลงทุนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้เข้าดังกล่าวสำหรับการลงทุนในระยะที่ 1 แล้ว และจะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์บางส่วนเป็นแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในระยะที่ 2 รวมทั้งจะจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงินเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เพียงพอต่อการลงทุน